

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์กำหนดให้เป็นที่ราชพัสดุ และมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีราษฎรที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์กำหนดให้เป็นที่ราชพัสดุ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงการคลัง และเร่งรัดให้กระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมายและติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนากฎหมายและติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	<p>ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์กำหนดให้เป็นที่ราชพัสดุ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าช้าง และตำบลวัดใหม่ จังหวัดจันทบุรีว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์และธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี คัดค้านการออกโฉนดที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” และประกาศให้ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุ ทำให้ประชาชนกว่า ๑,๒๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อนและยังถูกเร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการเช่าที่ดินราชพัสดุ หากไม่เข้าสู่กระบวนการเช่าจะมีค่าปรับย้อนหลัง</li> <li>● กสม. ได้ขอให้เสนอ กรม. เพื่อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป</li> </ul>	<p>กค. มท. และ สคทช.</p>	<p>๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
๒	<p>ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เมื่อปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กค. ต่อ กรม. เนื่องจากพบว่า การจ่ายเงินสินบนและรางวัลก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ๑) การมุ่งเน้นปฏิบัติงานเฉพาะงานที่มีเงินรางวัลหรือผลตอบแทนสูง ๒) การกำหนดให้ตนเองมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลในฐานะผู้สั่งการให้มีการจับกุม ๓) การสร้างพยานหลักฐานเท็จในการเบิกจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล และในปี ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับเรื่องกล่าวหากรณีอดีตอธิบดีกรมศุลกากรท่านหนึ่งรับเงินรางวัลในการจับกุม ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	<p>กค. สนง., ป.ป.ส., สนง. ปง., ตช., สนง. ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒๙ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>● คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ ๑) การป้องกันไม่ให้จ่ายเงินรางวัลแก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุมการกระทำความผิดให้ได้รับเงินรางวัลและความเหมาะสมของอัตราส่วนแบ่งเงินรางวัล โดยให้ กค. ดำเนินการ เช่น ศึกษาความจำเป็นในการให้มีเงินรางวัลเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทางตามระบบการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐแทนระบบการจ่ายเงินรางวัลจากเงินค่าปรับ ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การปฏิบัติงาน ปรับปรุงบัญชีอัตราส่วนแบ่งเงินรางวัลให้เหมาะสมสะท้อนการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานมากกว่าระดับตำแหน่ง และ ๒) การปรับปรุงระบบงานของกรมศุลกากร เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจ่ายเงินสินบนและรางวัลและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้กรมศุลกากรดำเนินการ เช่น จัดทำ “ฐานข้อมูลกลาง” เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังความผิดปกติในการจับกุมการกระทำความผิด</p>		